

Quảng Trị, ngày 05 tháng 7 năm 2019

THƯ NGỎ

Trước hết, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi gửi đến quý cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 52/117 xã đạt chuẩn, tiêu chí bình quân đạt 14,88 tiêu chí/xã, tăng 11,28 tiêu chí so với khi mới triển khai chương trình. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Nông thôn mới đang trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh, tạo được sự đồng thuận cao và đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Góp phần tích cực vào thành công đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cùng cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh và mọi miền tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền còn khá lớn, các xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông có số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp; huyện Đakrông chưa có xã đạt chuẩn, tiêu chí bình quân các xã trong toàn huyện chỉ đạt 7,5 tiêu chí/xã; huyện Hướng Hóa còn 11/20 xã đạt dưới 10 tiêu chí; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Trị có 93 thôn, bản tại 10 xã của 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông được chọn để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đề ra đến năm 2020 có 40-50% thôn, bản khó khăn khu vực biên giới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 37-47 thôn). Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các địa phương rất cần sự đóng góp, hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm (có thể bằng tiền mặt, công trình, hiện vật).

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Hướng Hóa và Đakrông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung sức, hỗ trợ các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sự hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (Địa chỉ 49 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) **trước ngày 25 tháng 7 năm 2019** và sẽ được UBND tỉnh công bố tại Lễ phát động thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2019 tại xã Ba Nang huyện Đakrông).

(Danh sách các xã cần được hỗ trợ sao gửi kèm)

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự ủng hộ và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Trần Trọng Tuấn, điện thoại: 0919.025.111 hoặc Đ/c Lê Thị Vân, điện thoại: 0915.057.367./.



Kính thư



Nguyễn Đức Chính
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

